

สินค้าเกษตรไทยรั้งที่1อาเซียน คาดปี57เกินดุลกว่า2แสนล./เปิดเออีซีได้มากกว่าเสีย

คาดไทยเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรอาเซียนปี 57 กว่า 2 แสนล้านบาท ข้าว-น้ำตาล-ยางพารา-ผลิตภัณฑ์อาหารโค้งสุดท้ายแนวโน้มสดใส สก.ชี้เปิดเออีซีปี 59 ไทยได้มากกว่าเสีย แต่พันธธชาวเกรดรอง-น้ำมัน ปาล์มกระทบแน่ ขณะสินค้าอ่อนไหว 4 รายการเตรียมมาตรการรับมือไว้แล้ว ห่วงบริษัทข้ามชาตินอกอาเซียนแห่ลงทุนส่งสินค้ากลับประเทศและ ขยายแข่งทำสินค้าไทยขายไม่ออก

นายคณิต ลิขิตวิทยายุทธ์ รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สก.ก.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังตลาดอาเซียน (9 ประเทศ) ว่า จากข้อมูลในครึ่งแรกของปี 2557 ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กับอาเซียนคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.69 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.6% ในจำนวนนี้ไทยส่งออกมูลค่า 1.32 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.7% ขณะที่ไทยนำเข้า 3.7 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.7% จากการส่งออกที่สูงกว่าการนำเข้าส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรกับอาเซียนกว่า 9.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนสูงสุด 5 อันดับแรกในครึ่งปีแรกได้แก่ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ เครื่องดื่ม ข้าวและผลิตภัณฑ์ และพืชอาหาร ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยจากอาเซียนสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงเดียวกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ พืชอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ น้ำมันพืช และชา กาแฟ

สำหรับแนวโน้มการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับอาเซียนในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือมากกว่าในช่วงครึ่งปีแรก

ทำให้ภาพรวมในปี 2558 การค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยกับอาเซียนคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 3.4 แสนล้านบาท และไทยจะเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าเกือบ 2 แสนล้านบาท โดยสินค้าที่คาดว่าจะส่งออกไปยังตลาดอาเซียนได้เพิ่มขึ้นในเดือนที่เหลือของปีนี้ได้แก่ ข้าว เนื่องจากราคาข้าวไทยเวลานี้เป็นไปตามกลไกตลาด ผู้นำเข้าบางส่วนจะนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง เช่นฟิลิปปินส์ มีแผนจะนำเข้าข้าวในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้อีกประมาณ 5 แสนตัน, น้ำตาลที่ประเทศในอาเซียนบริโภคน้ำตาลมากแต่ผลิตไม่ได้เอง หรือผลิตได้น้อย, ยางพารา โดยเฉพาะมาเลเซียมีความต้องการนำเข้าอย่างขึ้นจากไทยเพื่อไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเองที่มีมูลค่าเพิ่ม, ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ผลไม้สด และผลไม้กระป๋องที่เป็นสินค้าจำเป็นรวมถึงเนื้อไก่ ที่สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก และเป็นผลจากฟิลิปปินส์ได้อนุญาตให้ไทยส่งออกสินค้าไก่ไปยังฟิลิปปินส์ได้แล้ว หลังถูกระงับการนำเข้า ตั้งแต่ปี 2547 ที่มีการระบอบของใช้หวัดนก

"การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21-22% ของภาพรวมที่เราส่งออกไปทั่วโลก โดยประเทศไทยส่งออกไปมากที่สุดคือมาเลเซีย อินโดนีเซีย รองลงไปคือกัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์"

นายคณิตยังกล่าวถึงการแข่งขันสินค้าเกษตรภายในอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีในปลายปี 2558 และจะส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) ของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนจะต้องลดภาษีลงเป็น 0% หรือเก็บภาษีในอัตราต่ำในสินค้าอ่อนไหวของแต่ละประเทศว่า ในส่วนของไทยน่าจะได้มากกว่าเสีย โดยสินค้าเกษตรของไทยที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง น้ำตาลทรายสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ โคเนื้อ และกุ้งทะเล

ส่วนสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ข้าวในส่วนที่เป็นข้าวคุณภาพรอง เช่นข้าวขาว 5, 10, 15 และ 25% ที่ต้องแข่งขันกับเวียดนาม และเมียนมาร์มากขึ้น ส่วนข้าวคุณภาพดี เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี



• คณิต ลิขิตวิทยายุทธ์

แข่งขันได้ไม่มีปัญหา สินค้าต่อมาคือน้ำมันปาล์มสำเร็จรูปที่อินโดนีเซีย และมาเลเซียผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกจะมีผลผลิตส่วนเกินเข้ามาจำหน่ายในไทย

ฐานธุรกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-การค้า

วันที่: อาทิตย์ 26 - พุธ 29 ตุลาคม 2557

ปีที่: 34

ฉบับที่: 2995

หน้า: 6(บนซ้าย)

Col.Inch: 68.78

Ad Value: 85,975

PRValue (x3): 257,925

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: สินค้าเกษตรไทยรั้งที่1อาเซียน คาดปี57เกินดุลกว่า2แสนล./เปิดเออีซีได้มากกว่าเสีย

เพิ่มขึ้น

“เมื่อเปิดเออีซีแล้วสินค้าเกษตรของไทยจะได้ประโยชน์ เพราะเทคโนโลยีและสินค้าเราค่อนข้างดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามทุกประเทศในอาเซียนมีสินค้าเกษตรอ่อนไหวและมีมาตรการกีดกัน ซึ่งในส่วนของไทยมีสินค้าอ่อนไหวที่ขอสงวนการลดภาษีไว้ที่ 5% ได้แก่ กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้ง มันฝรั่ง และไม่ตัดดอกซึ่งรัฐบาลก็มีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้ว ในส่วนของมันฝรั่งเราก็ขาดแคลนอยู่แล้ว คงไม่กระทบมาก แต่เราห่วงและกลัวมากที่สุดคือการแข่งขันกับประเทศที่ 3 เช่น อาจเป็นญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ ที่จะเข้ามาลงทุนในอาเซียนแล้วส่งสินค้ากลับไปประเทศเขา หรือผลิตขายแข่งในอาเซียน หรือส่งออกแข่งขันกับเรา จะทำให้เราได้รับผลกระทบมากกว่า”